

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน,ข่าวสด,เว็บไซต์เดลินิวส์,เดอะเนชั่น</p>	<p>นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว นางปริญนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กล่าวถึงปัญหาจากนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาฟรีทุกสิทธิ ว่า ที่ผ่านมายังมีปัญหาเรียกเก็บเงินผู้ป่วยตลอด มีผู้ร้องเรียนมาที่เครือข่ายฯ หลายราย ล่าสุดมีผู้ป่วยโรคความดันและไขมันในเลือดสูง มีอาการเจ็บหน้าอกมาก เข้าโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเมื่อเดือน ธ.ค.58 แพทย์ได้ทำบอลลูนให้ และเรียกเก็บเงินมัดจำ 170,000 บาท จากค่าใช้จ่ายทั้งหมด 260,000 บาท ซึ่งถือว่าไม่สามารถทำได้ เพราะอาการเช่นนี้คือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่อาจส่งผลต่อชีวิต ภรรยาของผู้ป่วยได้ขอให้โรงพยาบาลทำเรื่องเบิกจาก กองทุนเจ็บป่วยฉุกเฉิน แต่โรงพยาบาลแห่งนี้กลับบอกว่า บางครั้งก็ไม่เข้ากรณี และเมื่อถามไปยัง สปสช. ก็บอกรอเอกสารจากโรงพยาบาล ขณะที่ทางโรงพยาบาลบอกให้รอ สปสช. ปัญหาแบบนี้ทำให้ประชาชนต้องมาแบกรับค่าใช้จ่ายเอง ถ้าเป็นเช่นนี้ขอให้ยกเลิกนโยบายนี้ดีกว่า จึงขอให้ รพ.สธ. ให้ความสำคัญเรื่องนี้และเร่งแก้ปัญหา</p> <p>- ด่าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ไม่ได้นั่งนอนใจและมีการทำงานมาตลอด โดยมอบหมาย พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัด สธ. ดูแลนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินว่ามีปัญหา และจะดำเนินการอย่างไรบ้าง เบื้องต้นต้องพิจารณาหลายด้าน อาทิ การจัดตั้งศูนย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับคำนิยาม “เจ็บป่วยฉุกเฉิน” ซึ่งมีหลายระดับ การแก้ปัญหาการรักษาที่คิดตามกลุ่มโรคเดิมได้ประสานกับโรงพยาบาลเอกชนคิดในราคากลุ่มโรคละ 10,500 บาท แต่โรงพยาบาลเอกชนมองว่าไม่เพียงพอ ซึ่งต้องมีการหารือกันอีก รวมถึงการห้ามโรงพยาบาลเอกชนเก็บเงินค่ารักษาเคสเจ็บป่วยฉุกเฉินภายใน 72 ชั่วโมง หลังพ้น 72 ชั่วโมง จะต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในสิทธิ ซึ่งทุกสิทธิมีโรงพยาบาลรองรับพร้อมแล้ว ยกเว้นข้าราชการที่กรมบัญชีกลางกำลังหาทางออก</p> <p>ข้อมูลสถานการณ์และผลการดำเนินงานกรณีใช้สิทธิรักษาพยาบาลภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน ปี 2558 มีโรงพยาบาลเอกชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 358 แห่ง มีผู้ป่วยในเข้ารับบริการ 1 ,275 ครั้ง รวม 45 ,704,352.78 บาท ผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการ 233 ครั้ง รวม 1,064,371.34 บาท ส่วนเรื่องที่มีการร้องทุกข์พบประมาณ 139 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการจ่ายค่ารักษาและการบริการ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์,ทีวีช่อง 5</p>	<p>มะเร็งเต้านม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. พร้อมด้วย นพ.วิศิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดการประชุมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าคุณทิพเกศพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “สธ.กับการต้านภัยมะเร็งเต้านมแบบบูรณาการ” กล่าวว่า ปี 50-52 พบอัตราการเกิดมะเร็งเต้านม 28.5 ต่อ 100,000 ประชากร การป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือ การค้นหาความผิดปกติให้เร็วที่สุด เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่รวดเร็ว ลดการแพร่กระจายของโรคไปสู่ระยะที่รุนแรงมากขึ้น และในปี 59-62 จะขยายผลการดำเนินการไปทุกอำเภอใน 16 จังหวัดที่ดำเนินการเดิม จังหวัดละ 1 อำเภอ</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชูป การเมือง</p>	<p>ผู้บริหารกรมสบส.</p> <p>-เสนอข่าว ขอแสดงความยินดีกับ กรม สบส. ที่ย้ายสำนักงานใหม่ ไม่รู้ท่านอธิบดี หมอบุญเรื่อง ไตรเรื่องวรรณ ได้นั่งทำงานในห้องใหม่บ้างหรือเปล่า เพราะช่วงนี้ภารกิจรัดตัว ถึงว่าท่าน ‘ไม่รับสายโทรศัพท์’ใครเลย เห็นแล้วก็อดจะเห็นใจไม่ได้ นี่ก็ผ่านมาหลาย ๆ วัน ท่านก็ยังไม่วางจะเซย์ฮัลโล ขณะนี้สังคมเองก็อยากรู้เรื่อง “ศัลยกรรมใบหน้ากระซางวีย์” ที่กำลังเป็นประเด็นฮอตอยู่ตอนนี้ เอาเป็นว่ามาลุ้นไปพร้อม ๆ กันอีกที 4 มี.ค. ซ้ำหนอยก็ไม่เป็นไร แต่ถึงจะยุ่งแค่ไหน ก้อย่าลืมกินข้าวกินปลาบ้างนะ เป็นห่วง...สู้ ๆ</p>
<p>บ้านเมือง คอลัมน์แยกกรีชวิภา</p>	<p>ไขเลือดออก</p> <p>-เสนอบทความ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. ยอมรับว่า ขณะนี้สถานการณ์ “โรคไขเลือดออก” ในประเทศ นำเป็นห่วงมาก เพียง 2 เดือนของปี 2559 มีผู้ป่วยมากเป็น 2 เท่าของปี 58 ให้สสจ.รณรงค์ให้ประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทุก 7 วัน ร่วมกับมาตรการ 3 เก็บ ส่วนวิธี “กำจัดยุงลาย” ตัวเต็มวัย สามารถใช้ได้ทั้งการใช้สารเคมีสำเร็จรูปที่มีขายตามท้องตลาด หรือทำเองได้ โดยใช้ “น้ำยาล้างจาน” ผสมกับน้ำเปล่าในอัตรา 1:4 ส่วน เทใส่ขวดสเปรย์ และฉีดพ่นไปที่ ๆ มียุงบินชุกชุม ซึ่งทำได้ง่าย ได้ผลดี และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน,คมชัดลึก, ไทยโพสต์,เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ไขชิก้า</p> <p>-เสนอข่าว วารสารเดอะแลนเซต ตีพิมพ์ผลการศึกษาที่ว่า นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานบ่งชี้เป็นครั้งแรกว่า ไวรัสชิก้าสามารถทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ และอาจเกิดภาวะหายใจล้มเหลว จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้ อาการเหล่านี้เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำลายระบบประสาทควบคุมกล้ามเนื้อ ผลการศึกษาโดยสถาบันปาสเตอร์ในฝรั่งเศสพบว่า ผู้ป่วยโรคคิลแลง-บาร์เร (จีบีเอส) 42 ราย บนเกาะเฟรนช์โปลินีเซียจากคราฟที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสชิก้าเมื่อปี 2556-2557 พบว่าทั้งหมดมีประวัติการติดเชื้อไวรัสชิก้า และร้อยละ 93 พัฒนาไปเป็นโรคจีบีเอส ภายในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน โดยสัดส่วนการเกิดโรคจีบีเอสในกลุ่มผู้ติดเชื้อชิก้าอยู่ที่ 2.4 ต่อ 10 ,000 คน นับเป็นครั้งแรกที่สามารถยืนยันถึงการเชื่อมโยงระหว่างไวรัสชิก้าและโรคจีบีเอสที่เป็นโรคทางระบบประสาท</p>
<p>new)108 คอลัมน์ ข่าว ทั่วไทย,เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>ปลาหมึกบลูริง</p> <p>-เสนอข่าว นายมนตรี สุ่มณฑา นักวิชาการประมงชำนาญการ กล่าวว่า ได้รับแจ้งจาก น.ส.ศุภานัน สุขไสย ชาวบ้านทุ่งมะพร้าว อ.กระบุรี ว่าได้ซื้อปลาหมึกสายจากตลาดนัดเพื่อทำอาหารกิน แต่พบว่าปลาหมึกสายมีลักษณะแปลก มีจุดสีน้ำเงินปนมาด้วย 1 ตัว ตรวจสอบเป็นปลาหมึกวงน้ำเงิน หรือปลาหมึก บลูริง พบได้ทั้งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน มีพิษร้ายแรงมาก หากถูกกัดจะเสียชีวิตในเวลาเพียงไม่กี่นาที เมื่อนำไปทำอาหารผ่านความร้อนพิษก็ยังคงอยู่</p> <p>-ด้าน นายสันติ กาญจนนิยม สาธารณสุขอำเภอ กระบุรี กล่าวว่า น.ส.ศุภานัน ได้แจ้งให้ทาง ผอ.รพ.สต.ทราบถึงเรื่องปลาหมึกวงน้ำเงินทราบ และได้นำปลาหมึกมาที่ รพ.สต. เพื่อพบกับเจ้าหน้าที่ประมงในการยืนยันความชัดเจน และจะได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเพื่อน ๆ อสม. ในการสังเกตและแจ้งเตือนประชาชนในการเลือกซื้อและระมัดระวังในการกินปลาหมึกที่มีพิษชนิดนี้ต่อไป</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ภัยแล้ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจริญ บุญฤทธิการณณ์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า จากภาวะน้ำเค็มหนุนแม่น้ำปราจีนบุรี ส่งผลกระทบต่อไข้ขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับใช้กับผู้ป่วยในการใช้ฟอกไต ในหน่วยไตเทียมของโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก รวมไปถึงน้ำที่ใช้ทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ หากน้ำมีความเค็มก็จะทำให้เครื่องมือเสียหาย อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นได้ขอรับการสนับสนุนน้ำจืดจากอบจ.ปราจีนบุรี นำน้ำสะอาดมาแจกจ่ายให้วันละอย่างต่ำ 20,000 -30,000 ลิตร และขอรับการสนับสนุนน้ำบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ำ จ.สระบุรี ที่จะดำเนินขุดเจาะบาดาลช่วยเหลือต่อไปด้วย และหากยังมีภาวะน้ำเค็มหนุนต่อเนื่อง จะประสานงานกับหน่วยทหารในพื้นที่คือ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร2 รอ.) หรือหน่วยบูรพาพยัคฆ์ และมณฑลทหารบกที่ 12 (มทบ.12) ค่ายจักรพงษ์ สนับสนุนน้ำประปาทางทหารมาช่วยเหลือต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์ สยามรัฐ</p>	<p>ปัญหาฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอภาพการ์ตูนการเมือง ว่า สธ.เผยคนไทยฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ไก่อบอกไทยติดอันดับประเทศที่มีความสุข 2 ปีซ้อน ตกลงเราอยู่ประเทศเดียวกันใช่ไหม</p> <p>-เสนอข่าว กรมสุขภาพจิต ระบุจากสถานการณ์ฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นระยะนี้เป็นที่สนใจของสังคมและสื่อจำนวนมาก จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริง คนไทยเสียชีวิตจากกา ฆ่าตัวตาย 4,000 รายต่อปี หรือกว่า 300 รายต่อเดือน ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตร่วมกับรพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ พบปี 57 และ 58 ช่วงเดือนมี.ค.จะมีแนวโน้มทั้งการนำเสนอ ข่าวการฆ่าตัวตาย และมีจำนวนฆ่าตัวตาย สูงจริง ทั้ง 2 กรณี เช่นเดียวกับแนวโน้มสถานการณ์ปี 58 -59</p> <p>ครอบครัว ชุมชน สังคมควรร่วมดูแลใกล้ชิด สังเกตสัญญาณเตือนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาสุรา ปัญหาวัยรุ่น ผู้สูงอายุซึมเศร้า และผู้เคยพยายาม ฆ่าตัวตาย มาก่อนโดยควรเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป</p> <p>เนื่องจากพบว่า การฆ่าตัวตายแนวโน้มสูงขึ้นในเดือนมี.ค.ของแต่ละปี</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>-เสนอข่าว อึ้งไปตาม ๆ กันกับข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต ที่ระบุว่าคนไทยฆ่าตัวตาย มากเป็นอันดับสามของโลก เชื่อว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น่าช่วยกันป้องกันบรรเทาปัญหาการฆ่าตัวตายได้บ้าง เพราะพอจะทราบถึงสาเหตุหลัก ๆ ของการคิดสั้นว่าส่วนใหญ่แล้วมาจากการตีตราจนขาดสติในการควบคุมตัวเอง และสุขภาพจิตไม่ปกติป่วยเป็นโรคซึมเศร้า</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>ต่อต้านการทุจริต</p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดสธ. เปิดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน สธ. สู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>รางวัลความเปิดเผยด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณารางวัล ความเปิดเผยด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2559 ตลอดจนให้ความรู้ ในเรื่องการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของหน่วยงานต้นแบบ ที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2558 ได้แก่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จากโครงการ “ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน” และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากโครงการ “ชุมชนเข้มแข็ง ป่าชายเลนยั่งยืน: กรณีจังหวัดตราด” ทั้งนี้รางวัลประจำปี 2559 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่-30 มี.ค.59 ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.opd.go.th</p>
โลกวันนี้	<p>สภาวะสังคมไทยปี 2559</p> <p>-เสนอบทความ สศช.เปิดข้อมูลภาพรวมประเทศไทยปี 2558 ที่ผ่านมามากอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดี จ้างงานมากขึ้น ว่างงานน้อยลง หนี้สินครัวเรือนชะลอตัว คดีอาญาลดลง เป็นข้อมูลที่บ่งชี้ว่าทุกอย่างดีขึ้น แต่ปัญหาคือทำไมประชาชนไม่รู้สึกว่ามันดี ระหว่างข้อมูลกับความรู้สึกเลยไม่รู้จะเชื่ออะไรดี</p> <p>ประเด็นสังคมที่ต้องเฝ้าระวัง และดำเนินการในปี 2559 ได้แก่ 1.ภาวะภัยแล้ง 2.การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. การพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 4.การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 5.การติดตามโรคเฝ้าระวังและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 6.การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น 7.การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 8. การขยายหลักประกันทางสังคมโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ 9.ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติให้เป็นรูปธรรม</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ เขียนอย่างที่คิด	<p>ภาษีเครื่องดื่มรสหวาน</p> <p>-เสนอบทความ นายกิตติชัย เตชะงามเลิศ นักลงทุนหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย คัดค้านแนวคิดของรัฐที่จะจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มรสหวานจากน้ำตาล นั้น ภาษีสรรพสามิตปกติจะเรียกเก็บกับสินค้าที่ก่อให้เกิดโทษกับผู้บริโภคหรือสังคม เช่น รถยนต์ เวลาใช้สอยจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ บุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้สูบ ทำให้เป็นโรคถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด สุราทำให้เกิดตับแข็ง และเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น เครื่องดื่มชาเขียวที่ให้ความหวาน รวมทั้ง พวก Snackทั้งหลายที่ปริมาณน้ำตาล และเกลือที่มากเกินไป ก็ควรจะต้องเก็บภาษีด้วย รัฐเองก็จะมีรายได้จากภาษีเหล่านี้มากขึ้น และอยากให้นำภาษีนี้ออกไปใช้ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนในชาติ จะได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของภาษี</p>
ข่าวสด,ไทยรัฐ	<p>นายกทันตแพทยสภาคนใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ.เป็นประธานในการประชุมเลือกนายกทันตแพทยสภาและเปิดตัวกรรมการทันตแพทยสภาชุดใหม่ ที่ประชุมได้มีมติเลือก ทพ.ไพศาล กังวลกิจ เป็นนายกทันตแพทยสภาคนใหม่ ผศ.พท.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 1 ทพ.ธงชัย วิชิโรโรจน์ไพศาล อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 2 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสปลสช. เป็นเลขาธิการทันตแพทยสภา ซึ่งกรรมการชุดใหม่จะเริ่มวาระอย่างเป็นทางการวันที่ 2 มี.ค. และมีการประชุมกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ 8 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มี.ค. โดยกรรมการชุดนี้มีวาระดำรงตำแหน่ง 1 ปี</p>
บ้านเมือง	<p>ศูนย์เฝ้าระวังโรคอาเซียน</p> <p>- เสนอข่าว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มีข้อเสนอต่อภาครัฐในการจัดตั้ง “ศูนย์เฝ้าระวังโรคระบาดและวัคซีนแห่งอาเซียน” เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยและพัฒนา และเป็นศูนย์กลางการผลิตวัคซีนกระจายไปสู่กลุ่มประเทศ CLMV พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวังโรคระบาดในอาเซียน เพื่อสร้างความพร้อมด้านนโยบายสาธารณสุขและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการสนับสนุนให้ไทยเป็น “ศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งเอเชีย” และภาครัฐควรมีการพัฒนาการสื่อสารสุขภาพ ซึ่งจะเป็นช่องทางในการย้ำความสำคัญของระบบสุขภาพพื้นฐานให้กับประชาชน</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>เยาวชนไทยปลอดยาเสพติด</p> <p>- เสนอข่าว เจ้าหน้าที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และเจ้าหน้าที่กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. จัดกิจกรรม CSR ช่วยเหลือสังคมต่อเนื่องปีที่ 3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชน ใน จ. เชียงราย โดยมีการอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยยาเสพติดและการดูแลขออนามัยที่ดีให้กับครู เด็กนักเรียน และผู้ปกครอง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>เร่งป้องกันเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอม</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รพ.มหาราช จ.นครราชสีมา ผอ.สคร 9 และมูลนิธิพุทธธรรม จัดกิจกรรมรณรงค์ ใฝ่ระวังป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก และกระตุ้นเตือนภัยจากการตกน้ำ จมน้ำในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์</p>
ไทยรัฐ	<p>โรคเอดส์</p> <p>-เสนอข่าว นายจอน อึ้งภากรณ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ กล่าวในงานแถลงข่าว “เปิดใจ เข้าใจเอชไอวี...เราเป็นเพื่อนกันได้” ว่า ปัจจุบันผู้ป่วยเอดส์มีสุขภาพที่แข็งแรง เนื่องจากการได้รับสูตรยาสมัยใหม่ และไม่ได้มีโอกาสแพร่เชื้อต่อผู้อื่นในชีวิตประจำวัน แต่สังคมยังไม่มีความเข้าใจ โดยเฉพาะนายจ้างเอกชนหลายรายได้บังคับพนักงานตรวจเลือด หากมีเชื้อจะไม่รับเข้าทำงาน หรือมหาวิทยาลัยเอกชนบังคับนักศึกษาตรวจเอชไอวี ซึ่งทางอนุคณะกรรมการกำลังมองหามาตรการทางกฎหมาย เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยเอดส์ให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและทำงานอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป</p>
สยามบันเทิง	<p>วันสตรีสากล</p> <p>-เสนอข่าว ดาราสาว ขนมหิน กุลมาศ เป็นพิธีเซนต์เซอร์ร่วมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงที่มีต่อสตรี เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2559</p>
มติชน	<p>ซีดีซียันพื้นลามิเนตเสียงมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว ซีดีซี ระบุว่า พื้นไม้ลามิเนตสำหรับปูพื้นที่ซื้อจากบริษัทลัมเบอร์ ลิควิดเตอร์ส อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง เนื่องจากมีสารฟอร์มัลดีไฮด์ที่เป็นส่วนผสมอยู่ในระดับสูง เมื่อระเหยอาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อจมูก ตา และระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง โดยทางซีดีซีประเมินความเสี่ยงว่า สามารถก่อให้เกิดมะเร็งได้ระหว่าง 6-30 รายจากจำนวนประชากร 100,000 ราย</p>